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รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง ประธานสภาฯ    สุวิง  ฤทธิ์เรือง  
๒ นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์ รองประธานสภาฯ    วิโรจน ์ พันธ์เศรษฐ์  
๓ นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์   เลขานุการสภาฯ    ธีรพงศ์  สว่างรัตน์    
๔ นางสุจิน  เทอดวีระพงค์ สมาชิกสภาเขตท่ี ๑    สุจิน  เทอดวีระพงค์  
๕ นายเฉลิม  หนูแก้ว สมาชิกสภาเขตท่ี ๑    เฉลิม  หนูแก้ว  
๖ นายประทีป  เพ็งสง สมาชิกสภาเขตท่ี ๑    ประทีป  เพ็งสง  
๗ นายสุจิน  ก้งเส้ง สมาชิกสภาเขตท่ี ๑ ลา  
๘ นายกิตติศักดิ ์ ชูศรีเพชร    สมาชิกสภาเขตท่ี ๑    กิตติศักดิ์  ชูศรีเพชร     
๙ นายสมพงค์  สวัสดิ์เกื้อ  สมาชิกสภาเขตท่ี ๒    สมพงค์  สวัสดิ์เกื้อ   

๑๐ นายสันติศักดิ์  เกื้อสุข สมาชิกสภาเขตท่ี ๒    สันติศักดิ์  เกื้อสุข  
๑๑ นางอุไร  ด้วงเสน สมาชิกสภาเขตท่ี ๒    อุไร  ด้วงเสน  
๑๒ นายปัญญาวุธ  ขวัญเพชร สมาชิกสภาเขตท่ี ๒ ลา  

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวีระพงษ์  ทับทวี นายกเทศมนตรี    วีระพงษ์  ทับทวี  
๒ นายธนกร  ผอมสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี    ธนกร  ผอมสวัสดิ์  
๓ นายวิวัตร  ชูอุบล รองนายกเทศมนตรี    วิวัตร  ชูอุบล  
๔ นางประคอง  หนูด า เลขานุการนายกเทศมนตรี    ประคอง  หนูด า  
๕ นายพงพันธ์  ด าน้อย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    พงพันธ์  ด าน้อย  
๖ นางกานต์สินี  หนูแก้ว    ปลัดเทศบาล -  

๗ นายศุภชัย  เกื้อมิตร ผู้อ านวยการกองช่าง    ศุภชัย  เกื้อมิตร  

๘ นายอ านวย  ปล้องไหม นิติกรช านาญการ    อ านวย  ปล้องไหม  

๙ นางมาลี  จูดคง นักวิเคราะห์ฯรักษาราชการ
แทนหัวหน้าส านักปลัด 

-  

     

     

     

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

วันพุธ ที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
     

     บัดนี้ ถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 
    สภาท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้มีผู้มาประชุม จ านวน ๑๐ ท่าน ลาประชุม ๒ 
    ท่าน ปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงเชิญ ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
    วาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เรียนสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภา   วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านประธานสภาให้ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
    จึงขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ประกาศสภาเทศบาลต าบล 
    อ่างทอง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี  
    พ.ศ.๒๕๖๗ ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้มีมติเห็นชอบก าหนดให้มีการประชุม
    สภาเทศบาลต าบลอ่างทองสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งมีก าหนด 
    ๓๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  นั้น  
    บัดนี้ ถึงก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทองแล้ว จึงอาศัย 
    อ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
    ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
    ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.
    ๒๕๖๗ ในระหว่าง วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
    ทั้งนี ้สภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้นัดในวันนี้ และได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    ประกอบด้วย ส าเนาประกาศเรียกประชุมสภา จ านวน ๑ ฉบับ ระเบียบวาระการ
    ประชุม จ านวน ๑ ฉบับ ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา จ านวน ๑ ชุด  
    เอกสารประกอบการพิจารณา จ านวน ๖ ชุด ญัตติประกอบการพิจารณา ที่ประชุม
    พร้อมขอด าเนินการประชุมสภาเทศบาลต าบล อ่างทองสมัย สามัญ สมัยที่ ๔  
    ประจ าปี ๒๕๖๗ ตามระเบียบวาระต่อไป  
    - เรื่อง รายงานผลความพึงพอใจโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี  
    ๒๕๖๗ ตามท่ีเทศบาลต าบลอ่างทอง ได้มีการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
    ประจ าปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณประตูน้ าคลองล าเบ็ด 
    หมูที่ ๔ ต าบลอ่างทอง เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน และฟ้ืนฟู
    ประเพณี อันดีงามไว้สืบทอดต่อไป และเพ่ือปลูกฝังให้ประชาชนรักษาดูแลแม่น้ าล า
    คลองไม่ให้เน่าเสีย กองการศึกษาได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของการจัด
    โครงการครั้งนี้เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของเข้าร่วมโครงการ โดยฝ่ายประเมินผล
    ได้จัดแบบประเมิน ผ่าน Google Form ให้กับตัวแทนเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
    เขตเทศบาลต าบลอ่างทองที่เข้าร่วมโครงการ และสรุปผลความพึงพอใจสรุป ดังนี้  
    ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม 
    ๑. ควรจัดให้มีทุกปี 
    ๒. อยากให้มีห้องน้ าด้วย 
    ๓. เครื่องเสียงไม่ด ี
    ๔. นักร้องเสียงดีตกรอบได้ไง 
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    ๕. ควรจัดหาเก้าอ้ีให้มากกว่านี้ 
    ๖. การตัดสินนักร้องประกวดยังไม่เป็นที่พอใจ 
    ๗. สถานที่สวยงาม 
    ๘. อยากให้มีคอนเสิร์ตนักร้องดังๆ 
    
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
     สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เดือน กันยายน  
     พ.ศ. ๒๕๖๗ 
      

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ตามที่สภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓            
รองประธานสภา   ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๗ บัดนี้เลขานุการ 
    สภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้จัดท าบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง    
    สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ 
    สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบถ้อยค า ความถูกต้องให้เรียบร้อย สมาชิกท่านใดประสงค์
    จะแก้ไขถ้อยค าเชิญครับ   
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ท่านใดมีความประสงค์แก้ไข เพ่ิมเติมข้อความ เชิญครับ 
รองประธานสภา    
 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติมถ้อยค า กระผมจะขอมติต่อที่ประชุม 
รองประธานสภา   สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
    สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๗ โปรดยกมือครับ 
 

ที่ประชุม   รับรอง  ๑๐ เสียง 
     ไม่รับรอง - เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอใหม่    

    ๓.๑ ญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองเพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้ 
    ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะแซะ – กลางนา กว้าง 
    ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
    ๗๐๐.๐๐ ตาราง เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านประดู่ ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ 
    จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท  (สี่แสนแปดหม่ืนแปดพันบาท
    ถ้วน) 
    ๒.โครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายประดู่  – สวนหลวง กว้าง ๔.๐๐ เมตร           
    ยาว ๑,๐๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ 
    บ้านประดู่ หมู่ที่ ๒ บ้านสวนหลวง ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัด
    พัทลุง งบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน)   
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม 
รองประธานสภา   ด้วยหลักการและเหตุผลขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงหลักการและ เหตุผลครับ 
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นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลอ่างทองข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา ดังนี้   

  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการตามอ านาจและหน้าที่ 
    หลักการ อาศัยอ านาจและหน้าที่ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
    เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา (๒) ให้มีและ
    บ ารุงทางบกและทางน้ า          
    จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้ 
    ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะแซะ – กลางนา กว้าง ๔.๐๐ 
    เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตาราง
    เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านประดู่ ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  
    งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
    ๒. โครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายประดู่ – สวนหลวง กว้าง ๔.๐๐ เมตร           
    ยาว ๑,๐๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้าน
    ประดู่ หมู่ที่ ๒  บ้านสวนหลวง ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
    งบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)    

    รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙๔๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  
    เหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ
    ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖  
    หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
    ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
    เป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
    (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ
    ประเภทตามระเบียบแล้ว 
    (๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
    ไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มี        
    สาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและ
    ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล
    นคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และ
    องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าห้าล้านบาท  
    (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
    ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ 
    ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
    กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว หากภายหลังมีการบอกเลิก
    สัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดย
    น าเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือด าเนินงานใน
    ส่วนที่เหลือได้ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
    การเงนิการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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    ในเบื้องต้นขอรายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ ณ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 
    เทศบาลต าบลอ่างทอง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
    ๒๕๖๘ โดยประมาณการรายจ่ายประจ าปีไว้จ านวน ๔๐,๑๒๐,๐๐๐ บาท ตรวจสอบ
    สถานะทางการคลังของเทศบาลต าบลอ่างทองแล้ว ปรากฏว่ายอดเงินสะสมที่น าไปใช้
    ได้ หลังหักจากส ารองตามระเบียบ คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  
    ๑,๑๔๕,๗๘๑.๑๓ บาท ซึ่งในวันนี้เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพ่ี
    น้องประชาชนขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจ านวน ๙๔๐,๐๐๐ บาท จึงขอน าเสนอใน
    สภาเพ่ือพิจาณาต่อไป 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณท่านนายกครับ 
รองประธานสภา   ตามท่ีท่านนายกได้เสนอญัตติมากระผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาได้อภิปราย 
    สอบถามเป็นรายโครงการ และจะขอมติเป็นรายโครงการไป เมื่อท่านอภิปราย 
    สอบถามจนเป็นที่พอใจและกระจ่างแล้วกระผมจะถามมติต่อที่ประชุมครับ ต่อไปจะ
    พิจารณาในโครงการที่ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะแซะ – 
    กลางนา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
    กว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านประดู่ ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ 
    จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท  (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาท 
    ถ้วน) สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามครับ 
 
ที่ประชุม    - ไมม่ี - 
 
นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามกระผมจะขอถามมติครับ 
รองประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองท่านใดอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการ
    ตามอ านาจและหน้าที่โครงการที่ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
    เกาะแซะ – กลางนา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
    พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านประดู่ ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรี
    นครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท  (สี่แสนแปดหมื่นแปดพัน
    บาท ตามท่ีท่านนายกเสนอมา โปรดยกมือครับ 
 
ประชุม    อนุมัต ิ  ๑๐ เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ๐ เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณทุกท่านครับ 
รองประธานสภา   ต่อไปจะพิจารณาโครงการที่ ๒. โครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายประดู่ – สวนหลวง 
    กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐.๐๐ ตาราง
    เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านประดู่ หมู่ที่ ๒ บ้านสวนหลวง ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ 
    จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
    สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปรายสอบถาม เชิญครับ  
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นายเฉลิม  หนูแก้ว  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม สายสวนหลวงกระผมเห็นด้วยครับ แต่ขอสอบถามว่า
    ทางเข้า ทางออก อยู่บริเวณไหน  
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณท่าน สท.เฉลิม ครับ 
รองประธานสภา   ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันตกบ้านนายไข่ รับซื้อของเก่า ผ่านสวนของป้าสาว ทะลุสวน
    ปาล์มของนายเจือม ออกทางสายจ่าจัด เนื่องจากเป็นความต้องการของพ่ีน้อง 
    ประชาชนซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวได้มีการอุทิศที่ดินเป้นทีเรียบร้อยแล้ว รูปแบบรายละเอียด
    ประมาณการต่างๆ ได้แนบให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านได้พิจารณา 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณท่านนายก ครับ 
รองประธานสภา   ถนนสายดังกล่าวได้รับเรื่องจากพ่ีน้องประชาชนซึ่งได้น าปรึกษากับท่านนายกที่จะ
    ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน ซึ่งได้มีการอุทิศที่ดินเรียบร้อยแล้ว มี
    ทั้งสิ้น ๑๓ ราย สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามครับ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มี - 
 
นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามกระผมจะขอถามมติครับ 
รองประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองท่านใดอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการ
    ตามอ านาจและหน้าที่โครงการที่ ๒. โครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายประดู่ – สวน
    หลวง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐.๐๐ 
    ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านประดู่ หมู่ที่ ๒ บ้านสวนหลวง ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรี
    นครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาท
    ถ้วน)  ตามท่ีท่านนายกเสนอมา โปรดยกมือครับ 
 
ประชุม    อนุมัต ิ  ๑๐ เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ๐ เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง 
 
    ๓.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ         
    ๑๑,๐๐๐ บาท 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย  
รองประธานสภา   รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน 
    ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท ด้วยหลักการและเหตุผลขอเรียนเชิญท่านนายก
    ได้ชี้แจงหลักการและ เหตุผลครับ 
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นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา ดังนี้   

  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หลักการ 
    เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้พิจารณาอนุมัติ การโอนงบประมาณหมวด
    ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัด
    แต่งพุ่มไม้ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท                 
       เหตุผลระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ (การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
    เทศบาลต าบลอ่างทอง  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม เชิญครับ 
รองประธานสภา 

 

นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา สภาได้พิจารณาอนุมัติในการโอนงบประมาณ
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท ซึ่งในวันนี้
    ได้มีการเสนอญัตติเพ่ือโอนจัดซื้อรายการเดิมแต่งบประมาณเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๑,๐๐๐ 
    บาท อยากถามว่าในการอนุมัติครั้งที่แล้วได้ด าเนินการจัดซื้อหรือยัง หรือจัดซื้อเครื่อง
    ใหม่เพ่ิม  
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา สภาได้พิจารณาอนุมัติในการโอนงบประมาณ
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท หากเรายัง
    ไม่ด าเนินการจัดซื้อ ขอถามว่าด้วยระเบียบในการจัดซื้อจะมีผลต่อการอนุมัติในวันนี้
    หรือไม่  

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณท่าน สท.ธีรพงศ์ และท่าน สท.สุวิง ครับ 
รองประธานสภา   ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามขอน าเรียนว่าตามท่ีสภาอนุมัติในครั้งท่ีผ่านมา เรายังไม่มี
    การด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างแต่อย่างใดสืบเนื่องจาก ไม่สามารถจัดหาได้ตามราคา
    ท้องตลาดประกอบกับราคาท่ีตั้งงบประมาณไม่ตรงกับราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ซึ่ง
    ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนดโดยกรมบัญชีกลาง ตั้งงบประมาณ ไว้ ๑๑,๐๐๐ 
    บาท จึงจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด ซึ่งในการโอน
    ในครั้งนี้ไม่มีผลกับการอนุมัติโดยสภาที่ผ่านมาเนื่องจากการโอนครั้งที่ผ่านมาเป็นการ
    โอนงบประมาณของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเราไม่ได้จัดซื้องบ
    ดังกล่าวจึงตกเป็นเงินสะสมไป ซึ่งในครั้งนี้เราโอนงบประมาณของปี งบประมาณ 
    ๒๕๖๘ จึงไม่มีผลที่เก่ียวข้องกับที่ผ่านมา   
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นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณท่าน นายกครับ 
รองประธานสภา   ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
 

นางอุไร  ด้วงเสน   เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   โดยส่วนตัวไม่ติดใจหรือขัดข้องในการโอนงบประมาณในเรื่องนี้ เพราะเห็นว่า 
    หน่วยงานต่างๆที่เห็นมา ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานใดใช้กรรไกรในการตัดแต่งกิ่งไม้กัน
    แล้ว เนื่องจากความสวยงามและเวลา เทศบาลของเรามีต้นไม้จ าพวกไม้ประดับซึ่งหาก
    ได้ตัดแต่งอย่างสวยงามถือว่าเป็นหน้าเป็นตากับเทศบาลของเรา คิดว่าเราน่าจะต้องมี 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณทุกท่านที่ไดส้อบถาม ครับ 
รองประธานสภา   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามครับ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มี - 
 
นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามกระผมจะขอถามมติครับ 
รองประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองท่านใดอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการ
    ใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน ๑ 
    เครื่อง งบประมาณ  ๑๑,๐๐๐ บาทตามท่ีท่านนายกเสนอมา โปรดยกมือครับ 
 
ประชุม    อนุมัต ิ  ๑๐ เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ๐ เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง 
 
     ๓.๓ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ    
    พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน ๒ ตัว ตัวละ ๑,๘๕๐ บาท     
    รวมงบประมาณ ๓,๗๐๐ บาท (กองการศึกษา)    

 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย  
รองประธานสภา    รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน ๒ 
    ตัว ตัวละ ๑,๘๕๐ บาทรวมงบประมาณ ๓,๗๐๐ บาท (กองการศึกษา) ด้วยหลักการ
    และเหตุผลขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงหลักการและ เหตุผลครับ 

 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา ดังนี้   

  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หลักการ 
    เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้พิจารณาอนุมัติ การโอนงบประมาณหมวด
    ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
    ส านักงาน จ านวน ๒ ตัว ตัวละ ๑,๘๕๐ บาท รวมงบประมาณ ๓,๗๐๐ บาท (กอง
    การศึกษา)  เหตุผลระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ (การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
    ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) 
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   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
   ในส่วนของรายละเอียดที่เก่ียวข้องขอเชิญ ผู้อ านวยการกองการศึกษาได้ชี้แจง 
 

นายนนท์ปวิธ  ขวัญกลับ  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผอ.กองการศึกษา  เนื่องจากเก้าอ้ีที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้เกิดการช ารุดการใช้การต่อไปอาจจะเกิดอันตรายได้
    จ านวน ๒ ตัว ซึ่งเป็นเก้าอ้ีของพนักงานจ้างจ านวน ๒ ท่าน จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดหา
    เก้าอ้ีตัวใหม่มาทดแทนตัวที่ช ารุด ขอน าเรียนสภาเพ่ือโปรดพิจารณา   
  

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณผู้อ านวยการกองการศึกษาครับ 
รองประธานสภา    สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   ในกรณีที่เก้าอ้ีส านักงานหรือสิ่งต่างๆที่ช ารุด เราน่าจะน ามาประมูลเพ่ือน าเข้าเป็น
    รายได้ของเทศบาล ซึ่งบางทีคนที่ประมูลสามารถน าไป ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือต่อ
    ยอดเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณท่านสุวิง  
รองประธานสภา     ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ตามที่ท่านสุวิง ได้น าเสนอ ขอเรียนว่า เป็นระเบียบที่เทศบาลจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว 
    หากมีสิ่งของเทศบาลที่ช ารุด ซึ่งแต่ละปีจะมีคณะกรรมการส ารวจครุภัณฑ์ที่ช ารุด 
    และจะประมูลสิ่งของเหล่านี้เพื่อน าเข้ามาเป็นรายได้ของเทศบาล 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณท่านนายกครับ 
รองประธานสภา   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามครับ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มี - 
 
นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามกระผมจะขอถามมติครับ 
รองประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองท่านใดอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการ
    ใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน ๒ ตัว ตัวละ 
    ๑,๘๕๐ บาทรวมงบประมาณ ๓,๗๐๐ บาท (กองการศึกษา)  ตามที่ท่านนายกเสนอ
    มา โปรดยกมือครับ 
 
ประชุม    อนุมัต ิ  ๑๐ เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ๐ เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง 
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    ๓.๔ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายรูป พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ เครื่อง 
    งบประมาณ ๔๗,๒๐๐ บาท 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย  
รองประธานสภา    รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  เพ่ือจัดซื้อกล้องถ่ายรูป พร้อมอุปกรณ์ 
    จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๔๗,๒๐๐ บาทด้วยหลักการ และเหตุผลขอเรียนเชิญ
    ท่านนายกได้ชี้แจงหลักการและ เหตุผลครับ 

 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 

    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา ดังนี้  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หลักการเพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้
    พิจารณาอนุมัติ การโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยโอนไป
    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อกล้องถ่ายรูป พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ เครื่อง  
    งบประมาณ ๔๗,๒๐๐ บาท เพื่อใช้ในราชการของเทศบาลต าบลอ่างทอง     
     เหตุผลระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ (การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
    เทศบาลต าบลอ่างทอง  เพ่ือพิจารณาต่อไป ในส่วนของรายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่ที่
    เกี่ยวข้องได้ชี้แจง 
 

นางจุฑารัตน์  สงแสง  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  ขอน าเรียนว่ากล้องตัวปัจจุบันที่ใช้อยู่ การใช้งานมากว่า ๑๐ ปี ระบบประมวลผล 
    หรือการจัดเก็บไฟล์รูปภาพ ใช้การไม่ดี ที่ผ่านมารูปภาพสวยๆ ที่ได้ลงประชาสัมพันธ์
    ในงานต่างๆ เป็นรูปภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปส่วนตัวของหัวหน้าส านักงานปลัด ซึ่ง
    ตอนนี้ท่านได้ลาออกจากราชการไปแล้ว ซึ่งกล้องตัวที่ใช้อยู่ไม่สามารถใช้การได้ปกติ 
    ประกอบกับเทคโนโลยีเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว กับปัจจุบัน ไม่สามารถใช้ร่วมกันอย่างมี
    ประสิทธิภาพ ราคาดังกล่าว รวมถึงอุปกรณ์ ต่างๆที่จ าเป็นในการถ่ายภาพ ซ่ึง 
    รายละเอียดของกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ได้จัดท าเป็นเอกสารให้ท่านสมาชิกได้             
    พิจารณาแล้ว  
       

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณท่านนายกและเจ้าหน้าที่ครับ 
รองประธานสภา    สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ 
 

นางอุไร  ด้วงเสน   เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   เรื่องการจัดซื้อกล้องตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง เห็นใจที่ผ่านมาใช้กล้องส่วนตัวในการ
    ท างาน เมื่อเจ้าของกล้องลาออกไปแล้วเรากลับมาใช้กล้องตัวเก่า มีปัญหา ซึ่งเห็นว่ามี
    ความจ าเป็นในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หากจะจัดซื้อตัวใหม่ในส่วนตัวเห็นด้วย 
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นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   ในส่วนตัวเห็นว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความส าคัญ ในการท างาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
    ท างานก็ต้องมีประสิทธิภาพรองรับ เมื่อเราซื้อกล้องถ่ายรูปแล้ว เพ่ือให้การ 
    ประชาสัมพันธ์องค์กรออกมาได้สวยงาม เห็นว่าหากเราจะจัดหาโดรนมาใช้ในการ
    ด าเนินกิจกรรมต่างๆน่าจะออกมาได้อย่างสวยงาม 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณท่าน สท.ธีรพงศ์ ครับ 
รองประธานสภา   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามครับ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มี - 
 
นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามกระผมจะขอถามมติครับ 
รองประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองท่านใดอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการ
    ใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพ่ือจัดซื้อกล้องถ่ายรูป พร้อมอุปกรณ์  
    จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๔๗,๒๐๐ บาทตามท่ีท่านนายกเสนอ  
    มา โปรดยกมือครับ 
 
ประชุม    อนุมัต ิ  ๑๐ เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ๐ เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง 
 
     ๓.๕ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    ๒๕๖๘ เพื่อจัดซื้อโต๊ะส านักงานเหล็ก ๕ ฟุต จ านวน ๑ ตัว งบประมาณ       
    ๘,๓๐๐  บาท (ส านักปลัด) 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย  
รองประธานสภา    รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะส านักงานเหล็ก ๕ ฟุต 
    จ านวน ๑ ตัว งบประมาณ ๘,๓๐๐ บาท (ส านักปลัด) ด้วยหลักการ และเหตุผลขอ
    เรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงหลักการและ เหตุผลครับ 

 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลอ่างทองข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา ดังนี้   

  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘              
    หลักการ เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้พิจารณาอนุมัติ การโอน 
    งบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    เพ่ือจัดซื้อโต๊ะส านักงานเหล็ก ๕ ฟุต จ านวน ๑ ตัว (ส านักปลัด) งบประมาณ ๘,๓๐๐ 
    บาท เหตุผล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ (การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
    ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
    ประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง  เพ่ือพิจารณาต่อไป ในส่วนของรายละเอียดขอให้
    เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจง 
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นางจุฑารัตน์  สงแสง  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  ส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อโต๊ะส านักงานเหล็ก ๕ ฟุต จ านวน ๑ ตัว  
    งบประมาณ ๘,๓๐๐ บาท ใช้ในส่วนของส านักปลัดเนื่องจาก โต๊ะตัวเก่าเกิดสภาพ
    ช ารุดเมื่อวางอุปกรณ์ในการท างานเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปลิ๊นซึ่งค่อนข้างจะมี
    น้ าหนัก ท าให้โต๊ะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรับน้ าหนักได้ เกรงว่าจะหักหรือพัง ท า
    ให้อุปกรณ์ เสียหายได้ หากได้โต๊ะเหล็กซ่ึงแข็งแรง และคงทนกว่าโต๊ะไม้ คิดว่า 
    สามารถแก้ปัญหาได ้
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณ ครับ 
รองประธานสภา   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามครับ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มี - 
 
นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามกระผมจะขอถามมติครับ 
รองประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองท่านใดอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการ
    ใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพ่ือจัดซื้อโต๊ะส านักงานเหล็ก ๕ ฟุต  
    จ านวน ๑ ตัว งบประมาณ ๘,๓๐๐ บาท (ส านักปลัด)  ตามท่ีท่านนายกเสนอ 
    มา โปรดยกมือครับ 
 
ประชุม    อนุมัต ิ  ๑๐ เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ๐ เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง 
 
     ๓.๖ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ  พ . ศ .
    ๒๕๖๘ เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน ๒ ตัว ตัวละ ๑,๘๕๐ บาท รวม 
    งบประมาณ ๓,๗๐๐ บาท (ส านักปลัด)       
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย  
รองประธานสภา    รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน       
    ๒ ตัว ตัวละ ๑,๘๕๐ บาท รวมงบประมาณ ๓,๗๐๐ บาท (ส านักปลัด)      ด้วย 
    หลักการ และเหตุผลขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงหลักการและ เหตุผลครับ 

 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลอ่างทองข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา ดังนี้   

  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หลักการ 
    เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้พิจารณาอนุมัติ การโอนงบประมาณหมวด
    ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
    ส านักงาน จ านวน ๒ ตัว ตัวละ ๑,๘๕๐ บาท รวมงบประมาณ ๓,๗๐๐ บาท       
    (ส านักปลัด) เหตุผลระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ (การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
    ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) 
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    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
    ในส่วนของรายละเอียดเก้าอ้ี ๒ ตัวนี้จะใช้ในห้องของพัฒนาชุมชนเนื่องจากมี 
    ประชาชนมาติดต่อราชการ และจะใช้ในการรองรับผู้มาติดต่อราชการ โดยเฉพาะ
    ผู้สูงอายุที่มาติดต่อใช้บริการ 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณท่านนายก ครับ 
รองประธานสภา   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามครับ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มี - 
 
นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามกระผมจะขอถามมติครับ 
รองประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองท่านใดอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการ
    ใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน  ๒ ตัว        
    ตัวละ ๑,๘๕๐ บาท รวมงบประมาณ ๓,๗๐๐ บาท (ส านักปลัด)   ตามที่ท่านนายก
    เสนอมา โปรดยกมือครับ 
 
ประชุม    อนุมัต ิ  ๑๐ เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ๐ เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง 
 
นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   เนื่องจากได้รับหนังสือจากส านักงานพลังงานจังหวัด ที่ พท ๐๐๑๕/ว ๓๒๐ ลงวันที่ 
    ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่า 
    ส านักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในการ
    ด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ืออุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งได้
    ด าเนินการส่งเสริมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ในพ้ืนที่กลุ่มแปลง
    ใหญ่มังคุด หมู่ที่ ๖ ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 
    ๓๓,๐๐๐ บาท ซึ่งส านักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะโอนทรัพย์สิน
    ตามโครงการให้กับส านักงานเทศบาลต าบลอ่างทอง น าไปบริหารจัดการและก่อให้เกิด
    ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพ้ืนที่ และแจ้งกลับไปยังส านักงานพลังงานจังหวัด
    พัทลุง พร้อมมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง  ในการนี้เพ่ือให้เป็นไปตาม
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓ 
    และมาตรา ๑๒๒  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
    พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การบริหารพัสดุ  
     เทศบาลต าบลอ่างทองเห็นว่าโครงการที่จะมีการส่งมอบหากเมื่อรับมอบแล้ว จะต้องมี
    การจัดสรรงบประมาณในการดูแลบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี จึงน าเสนอ
    ญัตติด้วยวาจาต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทองเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    ต่อไป  
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นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณท่านนายกครับ 
รองประธานสภา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 
    ก าหนดไว้ว่า ญัตติต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวัน
    ประชุมไม่น้อยกว่า ๕ วัน และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อย ๒ คน ญัตติที่
    ผู้บริหารเสนอไม่ต้องมีการรับรอง แต่ก็มีข้อยกเว้นว่าญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วย
    วาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ 
     - ขอให้รับรองรายงานการประชุม 
     - ขอให้รับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการต่างๆ ที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน 
     - ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
     - ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวญัตติตามข้อ ๔๑ 
     - ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต 
     การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบ
    วาระการประชุมคราวนั้น 
     ตามท่ีท่านเสนอญัตติด้วยวาจานั้น เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นและเกิด
    ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน จึงเห็นควรอนุญาตบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมใน
    ครั้งนี้ ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติมาท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะสอบถาม เชิญ
    ครับ 
 

นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   ตามท่ีท่านนายกได้เสนอญัตติมา พลังงานจังหวัดพัทลุงได้ด าเนินการมาประมาณ ๑ ปี
    ที่ผ่านมา และได้น ามาทดลองใช้ในพ้ืนที่กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด หมู่ที่ ๖ ต าบลอ่างทอง 
    อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เป็นตัวน าร่อง ถือได้ว่าเป็นพลังงานสะอาดสามารถ
    ใช้ได้และมีประโยชน์ในพ้ืนที่ไม่มีไฟฟ้า ซึ่งตัวนี้สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกเพราะเป็น
    แบบที่มีล้อเข็ญ ซึ่งตอนนี้ทางกลุ่มใช้อยู่เมื่อถ่ายโอนแล้วท่านใด หรือท่านที่สนใจ
    สามารถเข้าไปดูเพื่อน ามาปรับใช้ได้ ส่วนตัวกระผมเองก็ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้
    มาบ้างแล้ว และยินดีที่จะให้ค าแนะน าเพื่อต่อยอด ต่อไป 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณท่าน สท.ธีรพงศ์ ครับ 
รองประธานสภา   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามครับ 
 

นางอุไร  ด้วงเสน   เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   ตามท่ีท่านนายกเสนอญัตติมาเห็นว่าเกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน ด้วย 
    งบประมาณในการบ ารุงรักษา ดูแลไม่สูงมากนัก คงไม่เป็นภาระกับเทศบาล ส่วนตัว
    แล้วเห็นด้วย 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณท่าน สท.อุไร ครับ 
รองประธานสภา   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามครับ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มี – 
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นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามกระผมจะขอถามมติครับ 
รองประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองท่านใดเห็นชอบในการรับโอนทรัพย์สินโครงการ
    ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบพัฒนาจังหวัด ส านักงาน
    พลังงานจังหวัดพัทลุง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ืออุตสาหกรรม   

    ตามท่ีท่านนายก เสนอญัตติด้วยวาจา โปรดยกมือครับ 
 
ประชุม    อนุมัต ิ  ๑๐ เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ๐ เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะสอบถามเชิญครับ 
รองประธานสภา   ขอเชิญท่านนายกครับ  
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ขอประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานที่ผ่านมาครับ 
     - ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ อัยการคุ้มครองสิทธิจะมา
    ตรวจเยี่ยมศูนย์ และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมสภา
    ของเราขอให้ทุกท่านได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ  
     - ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้อนุมัติให้ชะลอโครงการกู้ชีพเม่ือคราวการ 
    ประชุมสภา เพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการ ซึ่งตอนนี้เราได้มีความพร้อมและขอ
    ด าเนินโครงการโดยได้ส่งเรื่องไปยังสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือขอเปิดการให้บริการ ซึ่ง
    ตอนนี้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้อนุมัติให้เราด าเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
    ซึ่งคาดว่าหลังปีใหม่ ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ เราจะเปิดให้บริการ ซึ่งจะเปิด 
    ให้บริการในภาคกลางวัน คิดว่าด้วยอุปกรณ์ และก าลังเจ้าหน้าที่ เรามีความพร้อม  
    และจะมีการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ๓ ท่าน ห้องท างานจะใช้ห้องรองนายก และจะ 
    ปรับปรุงห้องกู้ชีพเดิมเป็นห้องท างานของรองนายก ซึ่งก่อนจะถึงปีใหม่หากมีข้อสั่ง
    การให้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน คิดว่าเราจะเตรียมความพร้อมรองรับในส่วนนี้ 
     - ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ดับมาหลายวัน ท่านรองนายกประสานการไฟฟ้าไปแล้วได้
    ค าตอบว่าจะมาด าเนินการในวันจันทร์ที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามาด าเนินการ ซึ่ง
    หลังจากนี้ต้องประสานใหม่อีกครั้ง ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เนื่องจาก
    เป็นความรับผิดชอบของการไฟฟ้า ในการเชื่อมสายเราไม่มีหน้าที่ในส่วนนี้  
     - เรื่องรถกระเช้าไฟฟ้า ตามที่สภาอนุมัติให้กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมฯ ซึ่งได้อนุมัติงบ
    เรียบร้อยแล้ว เราได้ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างและได้ผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ได้มี
    การยื่นอุทธรณ์จากผู้เสนอราคารายอ่ืนที่ไม่ได้รับการพิจารณา ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการ
    พิจารณาอุทธรณ์ ท าให้ระยะเวลาในการจัดซื้อยาวนานขึ้น ในรายละเอียดขอเชิญ     
    นิติกรได้ชี้แจงครับ 
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นายอ านวย  ปล้องไหม  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นิติกร    ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงในเบื้องต้น ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลได้ 
    ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและไดผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีห้างผู้เสนอราคา
    จ านวน ๒ รายที่ไม่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยื่นเอกสารไม่ครบ
    และขาดคณุสมบัติตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ยื่นอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับการประกาศ
    ผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จัดจ้าง โดยระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด เมื่อมีการยื่น 
    อุทธรณ์ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างภายในก าหนดระยะเวลา เทศบาลจะต้อง 
    พิจารณาอุทธรณ์ภายใน ๗ วันท าการ นับแต่วันรับเรื่องอุทธรณ์ เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ
    ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง พิจารณา ซึ่งเมื่อคณะ
    กรรมการฯ รับเรื่องจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวัน นับแต่วันรับเรื่อง
    จากเทศบาล หากคณะกรรมการฯ พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน สามสิบวัน คณะ
    กรรมการฯ จะขยายได้จ านวน ๒ ครั้ง ครั้งละ สิบห้าวัน หากขยายแล้วยังพิจารณาไม่
    แล้วเสร็จ คณะกรรมการฯจะมีหนังสือแจ้งให้เทศบาลด าเนินจัดซื้อจัดจ้างต่อไป     
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณท่านนายกและนิติกรครับ 
รองประธานสภา   ขอเชิญ สท.ประทีป  เพ็งสง ครับ  
 

นายประทีป  เพ็งสง  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   ขอแจ้งเกี่ยวกับถนน ในพื้นที่เขตที่ ๒ ซึ่งประชาชนในต าบลของเราได้ใช้ประโยชน์ทาง
    การเกษตรในการสัญจร ที่ผ่านมาได้ของบประมาณ จาก อบจ.ไปแล้วจ านวน ๒ ครั้ง 
    ซึ่งจะต้องมีการใช้ลูกท่อ ตอนนี้  ขลุขละทางค่อนข้างล าบากมาก อยากให้ทุกท่าน
    ได้ลงไปส ารวจพ้ืนที่ร่วมกัน หากจะแก้ปัญหาคิดว่าจะขอลูกท่อจ านวน สองชุด อยาก
    ให้ทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาครับ   

 

นายเฉลิม  หนูแก้ว  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 สท.เขตท่ี ๒   - ที่ผ่านมาฝนตกหนัก มีพ่ีน้องจมน้ าเสียชีวิต ๑ คน ในหมู่ที่ ๘ ตรงฝายน้ าล้น ได้เข้า
    ไปดูตอนน้ าหลาก ทางระบายน้ ามีวัชพืชปกคลุมน้ าระบายล าบาก การแก้ปัญหาได้
    พูดคุยกับพ่ีน้องประชาชนแล้ว มีความเห็นไม่ตรงกันบางคนให้ก าจัดวัชพืช บางคนให้
    ท าการทุบอยากให้ช่วยกันพิจารณาว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยการก าจัดวัชพืชหรือท าการ
    ทุบทิ้ง   
     - หมู่ที่ ๑ ยังมีปัญหาน้ าระบายไม่คล่องตัว หมู่ที่ ๓ เมื่อฝนตกหนักหลายๆ บ้านน้ าเข้า
    บ้านทางทิศใต้ของโรงงานบางจุดน้ าระบายคล่องตัว บางจุดน้ าไหลไม่ทัน น้ าเอ่อท่วม
    บ้านแถวโรงงานน้ า เนื่องจากปากทางสายยางคู่ลูกท่อมีขนาดเล็ก และสูง การ 
    แก้ปัญหาคิดว่าเราจะท าอย่างไรให้น้ าทางทิศใต้ไหลลงคลองล าเบ็ด ทางทิศใต้ของ
    โรงงาน   
 

นางอุไร  ด้วงเสน   เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตรงบริเวณ ฝั่งทิศตะวันออกของสะพานดับ ซึ่งดับเฉพาะสี่
    แยกไปทางทิศตะวันออกขอฝากผ่านประธานสภา ไปยังผู้บริหารช่วยดูแลด้วย  
 

นางสุจิน  เทอดวีระพงค์  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ที่ ๓ ดับมาหลายวันแล้ว ในเบื้องต้นท่านนายกได้ชี้แจง 
    รายละเอียดไปแล้ว ขอให้เร่งด าเนินการแก้ไขค่ะ 
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นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณทุกท่านครับ ที่ได้ช่วยกันดูแลและแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง  
รองประธานสภา   ประชาชน เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ที่ ๓ เท่าท่ีทราบมาตอนนี้ยังไม่มีการเชื่อมต่อสายไป
    ยังมิเตอร์ไฟฟ้า และยังมีปัญหาในส่วนของมีเรื่องวัชพืชริมสองข้างทาง และมีเศษดิน 
    ลูกรังไหลลงมาตามน้ าลงไปอยู่บนผิวจราจรอาจจะก่อให้เกิดอันตรายในการสัญจรได้ 
    ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   ขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนในส่วนของ บริเวณหน้าบ้านของ ร.ต.อ. สนิท ได้มีการฝัง
    ลูกท่อซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการถมดินปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พอฝนตกหนักดินอ่อนตัว 
    ท าให้ยากล าบากในการสัญจร ขอช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วยครับ อาจจะลงหินเพ่ิมเติมเพ่ือ
    เป็นการบรรเทาปัญหา  
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณท่าน สท.สุวิง ครับ ที่ได้ช่วยกันดูแลและแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง  
รองประธานสภา   ขอเชิญรองวิวัตรครับ 
 

นายวิวัตร  ชูอุบล   เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกฯ   - ที่ผ่านมาขอบคุณทุกท่านที่ผ่านมาได้ช่วยกันเฝ้าระวังกรณีเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ ซึ่งรอง
    ผู้ว่าราชการได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและได้ชื่นชมในการเตรียมความพร้อมในการ 
    ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน   
     - ตามท่ีท่าน สท.เฉลิม และท่าน สท.สุวิง ได้น าเสนอมานั้น ในการแก้ปัญหาถือว่าเป็น
    กรณีที่ค่อนข้างที่จะแก้ไขยาก ด้วยสภาพพ้ืนที่ เขตอ านาจความรับผิดชอบ หากจะให้
    เกิดผลส าเร็จร้อยเปอร์เซ็นจะต้องมีการบูรณาการร่วมกับหลายๆหน่วยงาน ไม่ว่าจะ
    เป็นทางหลวงเนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของทางหลวงรวมทั้งทางฝั่งของร่ม
    เมืองที่จะต้องด าเนินการด้วย ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราจะนิ่งดูดายได้แก้ไขปัญหาตามก าลัง
    ที่เรามีอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น แต่ก็ถือว่าได้บรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 
     - ตามที่ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ที่ว่าการอ าเภอศรีนครินทร์ ได้น าเสนอ
    ปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับคลองล าเบ็ดเนื่องจากทางฝั่งของต าบลอ่างทองเราไม่
    ค่อยได้รับผลประโยชน์ได้เต็มที่ ได้เสนอให้มีการเปิดประตูน้ าโดยให้พิจารณาตาม
    ความเหมาะสมและตามความต้องการของพ่ีน้องในพ้ืนที่ ในยามแล้ง และยามน้ าท่วม
    อยากให้มีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณท่าน รองนายกวิวัตร ครับ  
รองประธานสภา   ขอเชิญท่าน สท.เฉลิม ครับ 
 

นายเฉลิม  หนูแก้ว  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   - ขอแจ้งตามที่ฝนตกหนักที่ผ่านมาข้างโรงงานมีปัญหาน้ าท่วมซึ่งมาจากถนนใหญ่ไหล
    ย้อนเข้ามาในบ้านประชาชน มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย พ่ีน้องฝาก
    บอกมาให้แจ้งผู้บริหาร ซึ่งกระผมได้แจ้งแล้วในวันนี้  
     - ทางเข้าสวนตามที่มีการขุด หากขุดแล้วขอฝากถมให้เรียบร้อยด้วยครับ 
   

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณท่าน สท.เฉลิม ครับ  
รองประธานสภา   ขอเชิญท่านนายก ครับ 
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 นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   - ตามที่ท่าน สท.ประทีป ได้น าเสนอปัญหาเรื่องถนน ที่ผ่านมาได้เข้าไปดูแล้วและได้
    ส่งเรื่องไปอ าเภอแล้ว จะได้งบประมาณหรือไม่ต้องคอยดูอีกครั้งหนึ่ง ในการวางลูกท่อ
    หากไม่ได้รับงบประมาณจะหาวิธีการในการแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง ตรงปากทางได้มีการวาง
    ท่อแล้ว แต่ผิดพลาดในการออกแบบขนาดท่อผิดพลาดหลังจากนี้จะลงพ้ืนที่เพ่ือ 
    หาทางแก้ไข 
     - ตามที่ได้เกิดน้ าท่วมขังในพ้ืนที่หมู่ที่ ๘ ส่วนหนึ่งเกิดจากวัชพืชปกคลุมท่อบล๊อก
    ระบายน้ า จะให้ท าการทุบทิ้งคงจะล าบากในการก าจัดวัชพืชค่อนข้างจะล าบาก 
    เนื่องจากเครื่องจักรเข้าไปท างานไม่ได้ 
     - ปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๓ หลักๆแล้วค่อนข้างจะหนักใจในการแก้ปัญหา
    จะต้องมีการวางท่อ และเป็นท่อที่ได้ขนาดเหมาะสมและในการด าเนินการอยู่ในเขต
    รับผิดชอบของทางหลวงจะต้องขออนุญาตทางหลวง  
     - หน้าบ้าน ร.ต.อ.สนิท ตอนด าเนินการได้จัดการให้เรียบร้อยแล้ว แต่พอฝนตกหนักที่
    เราได้วางท่อดินได้ทรุดตัวท าให้สัญจรล าบากจะเข้าไปดูแลอีกครั้งหนึ่ง 
     - ในช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมาหากครอบครัวใดประสบปัญหาไม่ว่าน้ าเข้าบ้าน ท าให้
    ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ขอให้เก็บภาพถ่ายไว้ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการรับ 
    ลงทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ าท่วม ขอความร่วมมือให้ทุกท่านช่วย
    ประชาสัมพันธ์ด้วย 
     - เรื่องวัชพืชปกคลุมริมถนนได้พูดคุยกับกองช่างแล้วจะจัดหาเครื่องตัดหญ้า ๒ เครื่อง 
    และจะจ้างเหมาพนักงานให้มีการตัดหญ้าริมทาง 
     - ตามท่ีสภาได้อนุมัติจ่ายเงินสะสมคิดว่าก่อนที่จะถึงก าหนดครบวาระจะด าเนินการให้
    แล้วเสร็จ 
     - รถกระเช้าไฟฟ้าเนื่องจากมีการอุทธรณ์ ยังไม่แน่ใจว่าจะด าเนินการได้ทันก่อนครบ
    วาระหรือไม ่
     - ท่อ PE ได้รับงบประมาณ ๙ ล้านกว่าบาท เพ่ือขยายเขตประปาในรอบที่ ๒ ตอนนี้
    ได้จัดท าสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
     - ที่ผ่านมาในการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน
    เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  ขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชน และขอฝากเรื่องของหินถมขน าของ  
รองประธานสภา   พ่ีน้องซึ่งได้ท าขน าในสวน เนื่องจากบ้านที่อยู่อาศัย ได้มีการบังคับขายทอดตลาด มี
    ความล าบากมากหากมีช่องทางไหนขอช่วยดูแลด้วยครับ สมาชิกท่านใดจะสอบถาม
    เพ่ิมเติม เชิญครับ   
    

ที่ประชุม   - ไม่มี - 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมเราได้ประชุมมาเป็นเวลาสมควรแล้ว ได้      
รองประธานสภา   พิจารณาญัตติต่างๆ ลุล่วงเสร็จสิ้นแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วม
    ประชุมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
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ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  
      
      (ลงชื่อ)       ธีรพงศ์  สว่างรัตน์          จดบันทึกการประชุม         
                                                                          (นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์) 
                                                                               เลขานุการสภา 
 

คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลต าบลอ่างทอง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง แล้ว 
 
     
                                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
      (ลงชื่อ)                           ประธานกรรมการฯ 
                                                                         (นายเฉลิม  หนูแก้ว) 
    
 
       (ลงชื่อ)                กรรมการ 
                                                                       (นางสุจิน  เทอดวีระพงค์) 
 
 
                (ลงชื่อ)                  กรรมการและเลขานุการ 
                                                                           (นางอุไร  ด้วงเสน) 
 
 
  สภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้รับการรับรองรายงานการประชุมนี้แล้วเมื่อวันที่........................ 
ลงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
      (ลงชื่อ)      
                        (นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง) 
                                        ประธานสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
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